



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กรมพลท่อม 17 ล.หนุน ‘ขุนด่านเกมส์’ ‘นครนายก’ ลั่นพร้อมจัดกีฬานักเรียน

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 “ขุนด่านเกมส์” โดยมีนายธนพล จันทรมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เข้าร่วม ที่โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 มกราคม

นายนเรกล่าวว่า ต้องชื่นชมนครราชสีมาที่จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 “ย่าโมเกมส์” ได้อย่างยิ่งใหญ่ และเชื่อว่าการแข่งขันครั้งต่อไปนั้น นครนายกก็สามารถจัดเกมการแข่งขันได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน โดยกรมพลศึกษาพยายามปรับปรุงเกมการแข่งขันให้มีความทันสมัยตื่นเต้นเร้าใจ เพื่อให้เยาวชนมีความตื่นตัว และภาคภูมิใจในการเป็นนักกีฬาเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาทิมชาติ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนครนายกที่อาสาเข้ามาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ถึงแม้ว่านครนายกจะเป็นจังหวัดเล็ก แต่เชื่อว่าजूแต่แจ้ว และจะจัดการแข่งขันได้ไม่แพ้นครราชสีมาอย่างแน่นอน

นายวรพันธุ์กล่าวว่า นครนายกมีเพียง 4

อำเภอ แต่พร้อมจัดการแข่งขันในชื่อว่า “ขุนด่านเกมส์” เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชลให้ชาวนครนายก ทั้งนี้ นครนายกมีความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันที่จะใช้ที่ มศว องครักษ์, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.), โรงเรียนเตรียมทหาร และสนามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งชัย 38 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2561 รวมถึงได้เตรียมพร้อมด้านสถานที่พักที่มีโรงแรมกว่า 150 แห่ง กว่า 5,000 ห้องพัก, ด้านการแพทย์สาธารณสุข และความปลอดภัยเพื่อดูแลนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 10 เขตอย่างเต็มที่

นายอักษรกล่าวว่า กรมพลศึกษาได้เตรียมงบประมาณกว่า 17 ล้านบาท ให้นครนายกจัดการแข่งขัน รวมถึงสนับสนุนด้านผู้ตัดสินกีฬา และอุปกรณ์กีฬาที่จะใช้ในการแข่งขันก็จะร่วมกับฝ่ายเทคนิคคณะกรรมการจัดการแข่งขันไปสำรวจสนามและติดตั้งปรับปรุงให้มีมาตรฐาน และพร้อมในการจัดการแข่งขันในปีหน้าต่อไป

